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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 
๔. ผศ.ปรีชา  โพธ์ิแพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
๕. รศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.พงษ์สวัสดิ์  อํานาจกิติกร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. อ.ดร.ณัฐฌา  เหล่ากุลดิลก (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓. นางดวงทิพย์  รัตนชมภู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๔. นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์ นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๐.๐๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ สรุปผลการดําเนินการทดสอบความรู้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๕ ปี 
รอบท่ี ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ขอให้แต่ละคณะท่ีมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
พิจารณาผลการดําเนินการทดสอบความรู้นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ๕ ปี รอบท่ี ๒ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยให้แต่ละคณะ สาขา พิจารณาท้ังหมด ๓ ส่วนด้วยกัน  คือ วิชาเอก 
วิชาวัดแววความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์  ส่วนจํานวนรับให้ดูตามประกาศมหาวิทยาลัย                 
เร่ือง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตร               
ครุศาสตรบัณฑิต รอบท่ี ๒  ยกตัวอย่าง เช่น สาขาวิชาภาษาไทย ประกาศรับสมัครจํานวน ๑๐ คน 
ขอความกรุณา คณะ สาขา พิจารณาส่งรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมา ๒๐ คน โดยขอให้ส่งรายช่ือ
สํารอง สาขาละ ๑๐ คน โดยตัวจริงจะต้องไม่เกินประกาศรับสมัคร ส่วนท่ีเหลือให้เป็นลําดับสํารอง 
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และส่งรายช่ือให้กองบริการการศึกษาภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพ่ือท่ีจะได้จัดทําประกาศรายช่ือ
ผู้มีสิทธ์ิรายงานตัว ต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมช้ัน ๘ 
อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๔ หน้า จึงนําเสนอ       
ท่ีประชุม เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง   
 ๓.๑  นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ขออนุญาต
สืบเนื่อง เร่ือง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี ดังนี้  
  ๑. ขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติจํานวน ๑๐ คน เรียนครบหลักสูตรและได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชีตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับ
ใบรับรอง หรือมีสิทธ์ิไปสมัครสอบตามท่ี ก.พ. กําหนดหรือไม่  
  ๒. คณะ สาขา จะต้องดําเนินการกับนักศึกษากลุ่มนี้อย่างไร เม่ือนักศึกษา           
จบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้ว คณะต้องดําเนินการขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาให้นักศึกษา  
กลุ่มนี้อย่างไร เพ่ือท่ีจะได้หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไปใช้ประกอบการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 
ซ่ึงขณะนี้นักศึกษาได้เข้าเรียนไปเรียบร้อยแล้ว จึงอยากเรียนปรึกษาว่ามหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติ
อย่างไร ให้คณะ สาขา ดําเนินการต่อไป  
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  ประธานฯ ขออนุญาตช้ีแจงในท่ีประชุมว่า เร่ืองนี้ได้ปรึกษากับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดี เรียบร้อยแล้ว เนื่องมหาวิทยาลัยไม่ได้พัฒนา
หลักสูตรใหม่ ดังนั้นนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการของสาขาวิชาการบัญชี ก็จะจบปริญญาตรี ๓ ปีคร่ึง 
แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียนตามแผนการเรียนปกติต่อไป ซ่ึงขณะนี้เราทําหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
๑ หลักสูตร และ หลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร ดังนั้นเม่ือเด็กกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการก็จะจบ
ปริญญาตรี ๓ ปีคร่ึง และรับการได้อนุมัติจบ ๓ ปีคร่ึงเท่านั้นเอง  
 มติท่ีประชุม  ให้คณะ สาขา แจ้งให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวดําเนินการยื่น    
คําร้องเพ่ือขออนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวตามขั้นตอนปกติ และนําหลักฐาน
การสําเร็จการศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต่อไป 
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วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 อาจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุม       
ทราบว่า  ได้เข้าร่วมประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่ืองโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๐  ซ่ึงจะรับสมัครนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาช้ันปีท่ี ๕ ในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  โดยใช้เกรดเฉล่ีย ๔ ปี ซ่ึงได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ี   
๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นี้  โดยโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถบรรจุตามภูมิลําเนาของ
นักศึกษาและเลือกสาขาวิชาของตนเอง แต่ว่าเด็กต้องลงทะเบียนออนไลน์ และชําระเงินจํานวน  
๔๕๐ บาท  โดยชําระผ่านธนาคารกรุงไทย แล้วสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)            
จะติดต่อกับนักศึกษาผ่าน Massage ฉะนั้นนักศึกษาจะไม่พลาดข้อมูลต่างๆ ซ่ึงผู้สมัครต้องมีเกรด
เฉล่ีย ๓.๐๐ ท้ัง GPA วิชาเอก และวิชาชีพครู และเงื่อนไขเพ่ิมเติมก็คือเด็กต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ 
TOEFL ๔๐๐ หรือเทียบ IELTS หรือ  CU-TEP ซ่ึงผลสอบภาษาอังกฤษจะใช้เม่ือมีการเรียกเข้าบรรจุ 
และวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์จะเชิญประธานสาขาวิชา เพ่ือช้ีแจงและทําความตกลง
ร่วมกันว่าต้องช่วยกันตรวจสอบอะไรบ้าง ซ่ึงปีนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มอบหมายให้ สาขาวิชาตรวจสอบเอกสารของนักศึกษา คณะรับผิดชอบแล้วส่งมาในนามมหาวิทยาลัย
ให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เนื่องด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ            
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี   
จํานวน ๔๙๕ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน  โดยให้ตัดรายช่ือนักศึกษาหลักสูตร      
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ รหัส ๕๗ จํานวน ๔ คน ออกเนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์            
การสําเร็จการศึกษา และการขอรับปริญญา  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน ๔๙๑ คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒ คน 
 
 ๕.๒ (ร่าง) ปฏิทินวิชาการภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคฤดูร้อน) 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง        
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จึงขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการ (ร่าง) ปฏิทินวิชาการภาคเรียนท่ี ๓     
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคฤดูร้อน) ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน  โดยมหาวิทยาลัยควรใช้คําว่าปฏิทิน
วิชาการภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษาท่ี ๒๕๕๙ ซ่ึงในหลักสูตรเราเขียนว่าเป็นระบบทวิภาค เรียนแค่            
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๒ ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี ๑ และภาคเรียนท่ี ๒ ควรเล่ียงคําว่าภาคเรียนท่ี ๓ ให้ใช้คําว่า               
“ภาคฤดูร้อน” แทน  
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเปล่ียนช่ือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง              
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ภาคฤดูร้อน) เปล่ียนเป็น ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เร่ือง ปฏิทินภาคฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 

วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ๖.๑ แนวทางเก่ียวกับการพัฒนางานวิชาการ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ในฐานะท่ีคณบดีได้ช่วยดูแลในคณะมาตลอดระยะเวลา ๔ ปี                   
จึงขอให้ท่านช่วยให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการพัฒนางานวิชาการ เพ่ือท่ีจะได้นําไป
เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงงานวิชาการ ต่อไป 
 มติท่ีประชุม  อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน โดยฝากเร่ืองการส่ือสารระหว่าง
หน่วยงาน การให้บริการข้อมูลกับคณาจารย์ การส่ือสารต้องครอบคลุม ชัดเจน และให้ตระหนักถึง
ปัญหาท่ีจะทําข้อมูลข่าวสารคลาดเคล่ือน หากการส่ือสารขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลกระทบ           
ต่อหน่วยงานได้  และการปรับเปล่ียนในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ดังนั้นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ และเปล่ียนแปลงตนเองให้ทันกับองค์กรท่ีเปล่ียนไป  
 

 ๖.๒ เร่ืองของคะแนนสอบ 
  นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา กรรมการและเลขานุการ นําเสนอคะแนนของ            
แต่ละสาขาวิชาเอก ซ่ึงเป็นคะแนนจากจํานวนข้อสอบ วิชาวัดแววความเป็นครู จํานวน ๑๐๐ คะแนน           
วิชาสังคม จํานวน ๖๐ คะแนน วิชาภาษาไทย จํานวน ๕๐ คะแนน วิชาฟิสิกส์ จํานวน ๔๕ คะแนน 
วิชาเคมี จํานวน ๖๐ คะแนน วิชาชีววิทยา จํานวน ๖๐ คะแนน วิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน ๖๐ 
คะแนน วิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว จํานวน ๖๐ คะแนน วิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๖๐ คะแนน วิชาภาษาจีน จําวน ๕๐ คะแนน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน 
๕๐ คะแนน วิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน ๖๐ คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จํานวน ๕๐ คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ จํานวน ๔๐ คะแนน  และสอบสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน  ซ่ึงตอนนี้ในตารางคะแนน
รวม จะเห็นได้ว่ามีช่องว่างอยู่ ส่วนคนท่ีไม่มีคะแนนเลยนั่นหมายถึงว่ามาชําระเงินแต่ไม่มาสอบเลย  
ถ้าขาดสอบบางวิชาช่องคะแนนก็จะหายไปบางช่อง จึงขอให้คณะ สาขา พิจารณาและเสนอจํานวนผู้
ผ่านการคัดเลือกกลับมาท่ีกองบริการการศึกษา ตามจํานวนประกาศรับสมัคร และบวกเพ่ิมอีกจํานวน 
๑๐-๒๐ คน ตามท่ีคณะเห็นสมควร เพ่ือท่ีกองบริการการศึกษาจะได้จัดทําประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
รายงานตัว ต่อไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๓๐   น. 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


